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    ผู้มาประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ  -   

สกุล 
ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1. นายส าอาง  ตุมา ประธานสภาฯ ส าอาง  ตุมา  
2 นายอิทธิวัตร  หล้าโคตร รองประธานสภาฯ อิทธิวัตร  หล้าโคตร  
3 นายไพรบูรณ์ ค าภาเกะ สมาชิกสภา เขต 1 ไพรบูรณ์ ค าภาเกะ  
4 นายวิโรจน์  ขาวพา สมาชิกสภา เขต 2 วิโรจน์  ขาวพา  
5 นายบุญถม  พรมแสน สมาชิกสภา เขต 3 บุญถม  พรมแสน  
6 นางค าจันทร์  แสนสุข สมาชิกสภา เขต 4 ค าจันทร์  แสนสุข   
7 นายจิรวัฒน์  ข่าขันมาลี สมาชิกสภา เขต 5 จิรวัฒน์  ข่าขันมาล ี   
8 นายสายัญ  กลิ่นจุ้ย สมาชิกสภา เขต 6 สายัญ  กลิ่นจุ้ย   
9 นายธเนศวร์  สุขประเสริฐ สมาชิกสภา เขต 7 ธเนศวร์ สุขประเสริฐ  

10 นายชัยเดช  สาระภ ี สมาชิกสภา เขต 8 ชัยเดช  สาระภ ี   
11 นายนิวัตน์  ชัยด ี สมาชิกสภา เขต 9 นิวัตน์  ชัยด ี   
12 นายเกรียงไกร  หาญค า สมาชิกสภา เขต 10 เกรียงไกร หาญค า  
13 นางอภัญญา  เล่ห์กล สมาชิกสภา เขต 12 อภัญญา  เล่ห์กล   
14 นายปุ่น มะธิปิไข สมาชิกสภา เขต 14 ปุ่น มะธิปิไข  
15 นายเกษม  ศรีล าดวน เลขานุการสภาฯ เกษม  ศรีล าดวน   

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 ว่าท่ี ร.ต. นิพนธ์ ศิริวรประสาท นายก อบต. ว่าท่ี ร.ต.นิพนธ์ ศิริรประสาท  
2 นายบัว  ก้านค า รองนายก อบต. บัว  ก้านค า  
3 นายวัชระ  พิศาลา รองนายก อบต. วัชระ  พิศาลา  
4 น.ส.ปันฑิตาพร  สุดน้อย เลขานุการนายก อบต. ปันฑิตาพร  สุดน้อย  
5 นางสุภาพร อิสระกูล รองปลัด อบต. สุภาพร อิสระกูล  
6 นายพฤษภพ  เกิดศักดิ์ ผู้อ านวยการกองช่าง พฤษภพ  เกิดศักดิ์  
7 นายไพฑูรย์  ศรีลาดหา หัวหน้าส านักปลัด ไพฑูรย์  ศรีลาดหา  
8 น.ส.อรอนงค์ ศิริโชติ ผู้อ านวยการกองคลัง อรอนงค์ ศิริโชติ  



9 นายบรรจง พลรักษา นักวิเคราะห์นโยบายฯ บรรจง พลรักษา  
10 นายสมพงษ์ มะธิปิไข เจ้าพนักงานธุรการ สมพงษ์ มะธิปิไข  

 
 
เร่ิมประชุมเวลา  09.00 น.    เม่ือถึงก าหนดเวลาประชุม เลขานุกาสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล ไดแ้จง้ประธานสภา 

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลทราบวา่ สมาชิกไดค้รบตามองคป์ระชุมแลว้ และประธานสภาฯ 
 ไดเ้ชิญสมาชิกเขา้ประจ าท่ี และไดด้ าเนินการประชุมสภาฯตามระเบียบวาระการประชุมดงัน้ี 

ระเบียบวาระที ่1 เร่ือง  ประธานที่ประชุมแจ้งให้ทราบ 

ประธานสภาฯ แจง้ทุกท่านเพื่อทราบ ในวนัท่ี 8 กุมภาพนัธ์ 2567 เชิญร่วมงานบุญกุม้ฯ ทางต าบลโจดหนองแกเป็น 
 เจา้ภาพร่วมกนั 

ระเบียบวาระที ่2 เร่ือง  รับรองบันทกึรายงานการประชุมคร้ังทีแ่ล้ว(บนัทึกรายงานการประชุมสภาสมยัสามญัสมยัท่ี 4  
 คร้ังท่ี 1/2566   เม่ือวนัท่ี  15 ธนัวาคม  2566) 

ประธานสภาฯ - ต่อไปจะเป็นการรับรองบนัทึกรายงานการประชุมคร้ังท่ีแลว้ ซ่ึงทางสภาฯไดจ้ดัส่งส าเนา เอกสารบนัทึก 
 รายงานการประชุมใหส้มาชิกไดต้รวจสอบล่วงหนา้แลว้ แต่ก่อนจะขอมติท่ีประชุมผมจะมอบใหท้าง 
 เลขานุการสภาฯไดส้รุปสาระส าคญัของการประชุมคร้ังท่ีแลว้ใหส้มาชิกไดรั้บทราบก่อน  

เลขานุการสภาฯ - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯทอ้งถ่ินทุกท่าน คณะผูบ้ริหาร หวัหนา้ส่วนราชการ 
 ทุกท่าน  ก่อนท่ีจะขอมติท่ีประชุมผมจะสรุปสาระส าคญัของการประชุมคร้ังท่ีแลว้ เป็นดงัน้ี 

 1. เร่ือง  การติดตามและประเมินผลแผนพฒันา (พ.ศ.2566-2570) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
 วา่ดว้ยการจดัท าแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2548  

 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี3) พ.ศ.  2561 ขอ้ 29(3) และขอ้ 30(5)  ประจ าปีงบประมาณ 2566  

 2. เร่ือง  สรุปผลการปฏิบติังานของผูบ้ริหารประจ าปีงบประมาณ 2566  ( ระหวา่งวนัท่ี 1  
                         ตุลาคม 2565- 30 กนัยายน 2566)  ตาม พ.ร.บ.สภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล  
 พ.ศ. 2537 และท่ีแกไ้ข เพิ่มเติม) ฉบบัท่ี 7  พ.ศ.  2562  มาตรา 58/5  วรรค 4 

 3. เร่ืองเก่ียวกบัการจดังานกีฬาสี อบต. และงานส่งทา้ยปีเก่าตอ้นรับปีใหม่ 2567 (27 ธ.ค. 66) และ 
 การจดังานวนัเด็กประจ าปี 2567 (12 ม.ค. 67)  

ท่ีประชุม -  รับทราบ 

ประธานสภาฯ -  ครับสมาชิกก็ไดท้ราบสรุปสาระส าคญัแลว้  มีสมาชิกท่านใดตอ้งการจะเพิ่มเติมหรือแกไ้ข 
 บนัทึกรายงานการประชุมคร้ังท่ีแลว้ไหมครับ 

ท่ีประชุม -ไม่มี 
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ประธานสภาฯ -  ผมขอถามสมาชิกฯวา่  สมาชิกท่านใดเห็นควรรับรองบนัทึกรายงานการประชุมคร้ังท่ีแลว้ การประชุม 
 สภาสมยัสามญั สมยัท่ี 4 คร้ังท่ี 1/2566 เม่ือวนัท่ี 15 ธนัวาคม  2566  โปรดยกมือครับ 

ท่ีประชุม - มีมติรับรองบนัทึกรายงานการประชุมดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท์ 
 (เห็นชอบ 13 เสียง /งดออกเสียง 1 เสียง) 

ระเบียบวาระท่ี  3    เร่ือง  การก าหนดสมยัประชุมสภาสามญั ประจ าปี  2567  และสมยัแรกของปี  2568  ตามระเบียบ   
กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยขอ้บงัคบัการประชุมสภาทอ้งถ่ิน พ.ศ.     2547  แกไ้ขเพิ่มเติมถึง  (ฉบบัท่ี 3) 
พ.ศ.  2565  ขอ้ 11,  21  และเป็นไปตาม พ.ร.บ. สภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ.  2537  
แกไ้ขเพิ่มเติมถึง(ฉบบัท่ี6) พ.ศ.  2552  มาตรา  53  ในปีหน่ึงใหมี้สมยัประชุมสามญัสองสมยัหรือหลาย
สมยัแลว้แต่สภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลก าหนด  แต่ตอ้งไม่เกิน ส่ี สมยั    วนัเร่ิมประชุมประจ าปีให้
สภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลก าหนด และก าหนดสมยัประชุมสามญัสมยัแรกของปีถดัไป 

                            ข้อมูลประกอบการพจิารณา      
เดิมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลไดมี้การก าหนดสมยัประชุมสามญัปี 2566 เป็นส่ีสมยั    

                           สมยัท่ี1    เร่ิม  5  กุมภาพนัธ์   
                           สมยัท่ี2    เร่ิม  5  มิถุนายน   
                           สมยัท่ี 3   เร่ิม   5 สิงหาคม 

สมยัท่ี 4   เร่ิม   5  ธนัวาคม   และ ก าหนดประชุมสามญัสมยัแรกของปีถดัไปเป็น 5 กุมภาพนัธ์ 

ประธานสภาฯ ครับ ต่อไปเขา้สู่ระเบียบวาระท่ี 3 เร่ือง  การก าหนดสมยัประชุมสภาสามญั ประจ าปี  2567  และสมยั 
 แรกของปี  2568  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยขอ้บงัคบัการประชุมสภาทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2547   
 แกไ้ขเพิ่มเติมถึง  (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ.  2565  ขอ้ 11,  21  และเป็นไปตาม พ.ร.บ. สภาต าบลและองคก์าร 
 บริหารส่วนต าบล พ.ศ.  2537  แกไ้ขเพิ่มเติมถึง(ฉบบัท่ี6) พ.ศ.  2552  มาตรา  53  ในปีหน่ึงใหมี้สมยั 
 ประชุมสามญัสองสมยัหรือหลายสมยัแลว้แต่สภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลก าหนด  แต่ตอ้งไม่เกิน  
 ส่ีสมยั วนัเร่ิมประชุมประจ าปีใหส้ภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลก าหนด และก าหนดสมยัประชุมสามญั 
 สมยัแรกของปีถดัไป 

                            ข้อมูลประกอบการพจิารณา      
เดิมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลไดมี้การก าหนดสมยัประชุมสามญัปี 2566 เป็นส่ีสมยั    

                           สมยัท่ี 1  เร่ิม  5  กุมภาพนัธ์   
                           สมยัท่ี 2  เร่ิม  5  มิถุนายน   
                           สมยัท่ี 3  เร่ิม   5 สิงหาคม 
 สมยัท่ี 4   เร่ิม   5  ธนัวาคม   และ ก าหนดประชุมสามญัสมยัแรกของปีถดัไปเป็น 5 กุมภาพนัธ์  
 เชิญฝ่ายบริหารครับ 
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นายก อบต. เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก และหวัหนา้ส่วน 
 ราชการและผูเ้ขา้ร่วมประชุม ท่ีเคารพทุกท่าน ส าหรับ การก าหนดสมยัประชุมสามญั ปี 2567 นั้น ขอ 
 มอบหมายใหท้่านเลขานุการสภาฯ เป็นผูน้ าเรียนรายละเอียดใหทุ้กท่านทราบอีกคร้ังครับ 

เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก และหวัหนา้ส่วน 
 ราชการและผูเ้ขา้ร่วมประชุม ท่ีเคารพทุกท่าน ส าหรับการก าหนดสมยัประชุมสามญั ปี 2567 นั้น  
 แบ่งเป็นตามปีปฏิทิน ดงัน้ี 

 สมยัท่ี 1 เร่ิมวนัท่ี  5  กุมภาพนัธ์ 2567  
                           สมยัท่ี 2 เร่ิมวนัท่ี  5  มิถุนายน  2567 
                           สมยัท่ี 3 เร่ิมวนัท่ี  5 สิงหาคม 2567 

  สมยัท่ี 4 เร่ิมวนัท่ี  5  ธนัวาคม 2567  และ ก าหนดประชุมสามญัสมยัแรกของปีถดัไปเป็น วนัท่ี  
 5 กุมภาพนัธ์ 2568 ครับ มีสมาชิกท่านใดท่ีจะน าเสนอหรือเพิ่มเติม หรือเปล่ียนแปลงจากท่ีก าหนดไว ้ 
 เป็น 4 สมยั แลว้นั้น เชิญท่านสมาชิกเสนอไดค้รับ เชิญครับ 

นายจิรวฒัน์ ข่าขนัมาลี    เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกและผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่านครับ ส าหรับการก าหนดสมยั 
 ประชุมสภาสมยัสามญั ไดก้ าหนดเป็น 4 สมยั คือ 

 สมยัท่ี 1 เร่ิมวนัท่ี  5  กุมภาพนัธ์ 2567  
                           สมยัท่ี 2 เร่ิมวนัท่ี  5  มิถุนายน  2567 
                           สมยัท่ี 3 เร่ิมวนัท่ี  5 สิงหาคม 2567 

  สมยัท่ี 4 เร่ิมวนัท่ี  5  ธนัวาคม 2567  และ ก าหนดประชุมสามญัสมยัแรกของปีถดัไปเป็น วนัท่ี  
 5 กุมภาพนัธ์ 2568 นั้น มีความเหมาะสม กระผมเห็นดว้ยครับ ขอขอบคุณครับ 
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกท่านใดท่ีจะเสนอเป็นอยา่งอ่ืน ท่ีแตกต่างจากท่านสมาชิกจิรวฒัน์ เสนอมาหรือไม่ครับ 

ท่ีประชุม  - ไม่มี 

ประธานสภาฯ  ถา้ไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอการก าหนดสมยัประชุมสภาฯท่ีแตกต่างจากท่านสมาชิกจิรวฒัน์ ผมถือวา่ 
 มติท่ีประชุมเป็นเอกฉนัท ์ตามท่ีท่านสมาชิกจิรวฒัน์ ไดเ้สนอมานะครับ 

ท่ีประชุม - รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 4           เร่ือง  การพิจารณาโอนงบประมาณประจ าปี  2567  หมวดค่าครุภณัฑท่ี์ดินและส่ิงก่อสร้าง 
 (งบลงทุน)   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยวธีิการงบประมาณขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
 พ.ศ. 2563  ขอ้ 27 ขอ้  29  

 1.  หมู่ท่ี 1  เงินคงเหลือหลงัจากโอนเปล่ียนแปลงโครงการแลว้เม่ือวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2566 โดยน ามา
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เป็น 

 -โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค ์  ม.1    งบประมาณ   152,000.-บาท 
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(ด าเนินการ เทพื้น คสล. รอบอาคารทั้งหมด หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร รวมพื้นท่ี 233.70 ตารางเมตร และ
ก่อสร้างหอ้งน ้า 1 หลงั ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด ) รายละเอียดตามเอกสารแนบทา้ยระเบียบวาระการ
ประชุมน้ี 
2.  งบลงทุนหมู่ท่ี 10 กรณีเงินเหลือจ่ายจากการขยายเขตไฟฟ้า ขอโอนเปล่ียนแปลงเป็น  

- โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค ์ม.10   งบประมาณ    56,000.-บาท 
(ด าเนินการเทพื้น คสล. รอบอาคารทั้งหมด หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร รวมพื้นท่ี 118 ตารางเมตร  ตามแบบ
ท่ี อบต.ก าหนด)รายละเอียดตามเอกสารแนบทา้ยระเบียบวาระการประชุมน้ี 
3.งบลงทุนหมู่ท่ี 11 กรณีเงินเหลือจ่ายจากการขยายเขตไฟฟ้า ขอโอนเปล่ียนแปลงเป็น 

-โครงการปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตร ม.11   งบประมาณ  90,000.-บาท 
 (ด าเนินการลงหินคลุกถนนกวา้ง 4 เมตร  ยาว  300 เมตร หนาเฉล่ีย 0.08 เมตร หรือมีพื้นท่ีหินคลุกไม่
นอ้ยกวา่ 1,200 ตารางเมตร ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด)รายละเอียดตามเอกสารแนบทา้ยระเบียบวาระ
การประชุมน้ี 
4.โอนเปล่ียนแปลงโครงการก่อสร้าง ม.3 
ขอ้ความเดิม 
-โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ม.3       งบประมาณ  162,500.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง ถนน คสล.
ม.3 ดงัน้ี 
  ช่วงท่ี 1 ถนนกวา้ง 3 เมตร ยาว 31 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ี คสล.ไม่นอ้ยกวา่91 ตร.ม. 
  ช่วงท่ี 2 ถนนกวา้ง 3 เมตร ยาว 24 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ี คสล.ไม่นอ้ยกวา่72 ตร.ม. 

  ช่วงท่ี 3 ถนนกวา้ง 5 เมตร ยาว 21 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ี คสล.ไม่นอ้ยกวา่    
                          105 ตร.ม.  ไม่มีไหลทาง พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบท่ี อบต.ก าหนด 

ขอ้ความใหม่ 
-โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ม.3       งบประมาณ  162,500.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง ถนน คสล.
ม.3 ดงัน้ี 
ช่วงท่ี 1 ถนนกวา้ง 3 เมตร ยาว 31 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ี คสล.ไม่นอ้ยกวา่93 ตร.ม. 
ช่วงท่ี 2 ถนนกวา้ง 3 เมตร ยาว 24 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ี คสล.ไม่นอ้ยกวา่72 ตร.ม. 

ช่วงท่ี 3 ถนนกวา้ง 3 เมตร ยาว 36 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ี คสล.ไม่นอ้ยกวา่  
108 ตร.ม.  ไม่มีไหลทาง พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบท่ี อบต.ก าหนด(รายละเอียด
ตามเอกสารแนบทา้ยระเบียบวาระการประชุมน้ี) 

ประธานสภาฯ ต่อไปเขา้สู่ระเบียบวาระท่ี 4 เร่ือง  การพิจารณาโอนงบประมาณประจ าปี  2567  หมวดค่าครุภณัฑท่ี์ดิน 
 และส่ิงก่อสร้าง(งบลงทุน)   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยวธีิการงบประมาณขององคก์ร 
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 ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2563  ขอ้ 27 ขอ้  29 เชิญฝ่ายบริหารครับ 

นายวชัระ พิศาลา  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกฯ และผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่านครับ ขออนุญาต น าเรียนท่ีประชุม
ดงัน้ี 

  1. หมู่ท่ี 1  เงินคงเหลือหลงัจากโอนเปล่ียนแปลงโครงการแลว้เม่ือวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2566 โดยน ามา 
 ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เป็น 

 -โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค ์  ม.1    งบประมาณ   152,000.-บาท 
 (ด าเนินการ เทพื้น คสล. รอบอาคารทั้งหมด หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร รวมพื้นท่ี 233.70 ตารางเมตร และ 
 ก่อสร้างหอ้งน ้า 1 หลงั ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด ) รายละเอียดตามเอกสารแนบทา้ย 

2.  งบลงทุนหมู่ท่ี 10 กรณีเงินเหลือจ่ายจากขยายเขตไฟฟ้า ขอโอนเปล่ียนแปลงเป็น  
- โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค ์ม.10   งบประมาณ    56,000.-บาท 

 (ด าเนินการเท คสล.พื้นรอบอาคารทั้งหมด หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร รวมพื้นท่ี 118 ตารางเมตร  ตามแบบ 
 ท่ี อบต.ก าหนด) รายละเอียดตามเอกสารแนบทา้ย 

3.งบลงทุนหมู่ท่ี 11 กรณีเงินเหลือจ่ายจากขยายเขตไฟฟ้า ขอโอนเปล่ียนแปลงเป็น 
-โครงการปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตร ม.11   งบประมาณ  90,000.-บาท 

(ด าเนินการลงหินคลุกถนนกวา้ง 4 เมตร  ยาว  300 เมตร หนาเฉล่ีย 0.08 เมตร หรือมีพื้นท่ีหินคลุกไม่
นอ้ยกวา่ 1,200 ตารางเมตร ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด) รายละเอียดตามเอกสารแนบทา้ย 
4.โอนเปล่ียนแปลงโครงการก่อสร้าง ม.3 
ขอ้ความเดิม 
-โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ม.3       งบประมาณ  162,500.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง ถนน คสล.
ม.3 ดงัน้ี 
  ช่วงท่ี 1 ถนนกวา้ง 3 เมตร ยาว 31 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ี คสล.ไม่นอ้ยกวา่ 93 ตร.ม. 
  ช่วงท่ี 2 ถนนกวา้ง 3 เมตร ยาว 24 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ี คสล.ไม่นอ้ยกวา่ 72 ตร.ม. 

   ช่วงท่ี 3 ถนนกวา้ง 5 เมตร ยาว 21 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ี คสล.ไม่นอ้ยกวา่    
                          105 ตร.ม.  ไม่มีไหลทาง พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบท่ี อบต.ก าหนด 

ขอ้ความใหม่ 
-โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ม.3       งบประมาณ  162,500.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง ถนน คสล.
ม.3 ดงัน้ี 
ช่วงท่ี 1 ถนนกวา้ง 3 เมตร ยาว 31 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ี คสล.ไม่นอ้ยกวา่93 ตร.ม. 
ช่วงท่ี 2 ถนนกวา้ง 3 เมตร ยาว 24 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ี คสล.ไม่นอ้ยกวา่72 ตร.ม. 

   ช่วงท่ี 3 ถนนกวา้ง 3 เมตร ยาว 36 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ี คสล.ไม่นอ้ยกวา่  
108 ตารางเมตร  ไม่มีไหลทาง พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบท่ี อบต.ก าหนด 
(รายละเอียดตามเอกสารแนบทา้ย) ล าดบัต่อไปขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯครับ ขอบคุณครับ 
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เลขานุการสภาฯ ครับ ส าหรับโครงการของหมู่ท่ี 1 โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค ์  ม.1    งบประมาณ 
 152,000.-บาท (ด าเนินการ เทพื้น คสล. รอบอาคารทั้งหมด หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร รวมพื้นท่ี 233.70 ตาราง 
 เมตร และก่อสร้างห้องน ้า 1 หลงั ขอเรียนเชิญเจา้ของโครงการ หมู่ท่ี 1 เชิญครับ 

ประธานสภาฯ ครับ กระผมในฐานะเจา้ของพื้นท่ีโครงการของหมู่ท่ี 1 จะเทพื้น คสล. รอบอาคารทั้งหมด หนาเฉล่ีย 0.10 
เมตร รวมพื้นท่ี 233.70 ตารางเมตรและสร้างหอ้งน ้า 1 หลงั ซ่ึงไดป้ระชาคมแลว้ ซ่ึงจุดท่ีจะเทพื้น คสล.  

 นั้นก็เป็นบริเวณท่ีใชต้ั้งจุดตรวจประจ าของหมู่บา้นในช่วงเทศกาลต่างๆ มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเชิญ
ไดค้รับ 

เลขานุการสภาฯ   ครับ น่ีเป็นรายการของหมู่ท่ี 1 ส าหรับรายการท่ี 2 โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค ์ม.10   
งบประมาณ 56,000.-บาท ด าเนินการเทพื้น คสล. รอบอาคารทั้งหมด หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร รวมพื้นท่ี 118 
ตารางเมตร  ขอเชิญเจา้ของโครงการ หมู่ท่ี 10 ครับ  

นายชยัเดช สาระภี   เรียนท่านประธานสภาฯฝ่ายบริหาร สมาชิกผูท้รงเกียรติและผูเ้ขา้ร่วมประชุม ทุกท่านครับ ส าหรับ
โครการของหมูท่ี 10 เป็นการเทพื้น คสล. โดยรอบอาคาร ซ่ึงส่วนใหญ่ชาวบา้นก็จะใชพ้ื้นท่ีตรงศาลา
อเนกประสงคเ์ป็นประจ า จึงมีจ าเป็นตอ้งเทพื้นเพื่อจะไดพ้ื้นท่ีใชส้อยเพิ่มมากข้ึน และเป็นท่ีตั้งจุดตรวจ
ของชุมชนในเทศกาลต่างๆ ดว้ยครับ ขอบคุณครับ 

เลขนุการสภาฯ   รายการท่ี 3 โครงการปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตร หมู่ท่ี11   งบประมาณ  90,000.-บาท 
 ด าเนินการลงหินคลุกถนนกวา้ง 4 เมตร  ยาว  300 เมตร หนาเฉล่ีย 0.08 เมตร หรือมีพื้นท่ีหินคลุกไม่นอ้ย

กวา่ 1,200 ตารางเมตร รายละเอียดขอเชิญเจา้ของโครงการ หมู่ท่ี 11 ช้ีแจงเพิม่เติมครับ 

นายนิวตัน์ ชยัดี   ครับโครงการของหมู่ท่ี 11 ขอด าเนินการลงหินคลุกถนนกวา้ง 4 เมตร  ยาว  300 เมตร หนาเฉล่ีย 
0.08 เมตร หรือมีพื้นท่ีหินคลุกไม่นอ้ยกวา่ 1,200 ตารางเมตร เพื่อความสะดวกของพี่นอ้งประชาชน  

 ในการเดินทางสัญจรไดส้ะดวกยิง่ข้ึน 

เลขานุการสภาฯ   ต่อไปเป็นรายการโอนเปล่ียนแปลง ของหมู่ท่ี 3 
   ช่วงท่ี 1 ถนนกวา้ง 3 เมตร ยาว 31 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ี คสล.ไม่นอ้ยกวา่ 93 ตร.ม. 

  ช่วงท่ี 2 ถนนกวา้ง 3 เมตร ยาว 24 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ี คสล.ไม่นอ้ยกวา่ 72 ตร.ม. 
   ช่วงท่ี 3 ถนนกวา้ง 5 เมตร ยาว 21 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ี คสล.ไม่นอ้ยกวา่    

                           105 ตร.ม.  ไม่มีไหลทาง พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ขอเปล่ียนแปลงโครงการใหม่ ดงัน้ี 

ช่วงท่ี 1 ถนนกวา้ง 3 เมตร ยาว 31 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ี คสล.ไม่นอ้ยกวา่ 93 ตร.ม 
 (คงเดิม) 

ช่วงท่ี 2 ถนนกวา้ง 3 เมตร ยาว 24 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ี คสล.ไม่นอ้ยกวา่ 72 ตร.ม. 
 (คงเดิม) 
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   ช่วงท่ี 3 เปล่ียนแปลงเป็นถนนกวา้ง 3 เมตร ยาว 36 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ี คสล.ไม ่
 นอ้ยกวา่ 108 ตารางเมตร  เพื่อพี่นอ้งประชาชนจะไดส้ัญจร สะดวกมากยิง่ข้ึน ส าหรับโครงการของหมู่ท่ี  
 3 ก็น าเสนอช้ีแจงเพียงเท่าน้ีครับ ขอบคุณครับ 

เลขานุการสภาฯ  ครับ ผมขอสรุป  ส าหรับโครงการท่ีขอโอนเปล่ียนแปลง ทั้ง 4 โครงการ เพื่อจะขอมติจากสภาฯ ดงัน้ี 
  1. โครงการของหมู่ท่ี 1 โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค ์งบประมาณ 152,000 บาท 
  2.  โครงการของหมู่ท่ี 10 โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค ์งบประมาณ 56,000 บาท 
  3. โครงการของหมู่ท่ี 11 โครงการลงหินคลุกถนนดินเพื่อการเกษตร งบประมาณ 90,000 บาท 
  4. โครงการของหมู่ท่ี 3 โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. หมู่ท่ี 3 ทั้ง 3 ช่วง    งบประมาณ  162,500.-บาท 
  มีสมาชิกท่านใด ท่ีจะสอบถามเพิ่มเติม โครงการท่ีขอโอนเปล่ียนแปลง ทั้ง 4 โครงการ ก่อนท่ีจะขอ 
 มติจากท่ี ประชุมต่อไปครับ 

ท่ีประชุม รับทราบ 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมการขอโอนเปล่ียนแปลง ทั้ง 4 โครงการ ของหมู่ท่ี 1 หมู่ท่ี 10  
 หมู่ท่ี 11 และหมู่ท่ี 3 มั้ยครับ เชิญครับ 
  ถา้ไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถาม ผมจะขอมตินะครับ  ผมขอถามท่านสมาชิก วา่สมาชิกทา่นใดเห็นควร 
 ใหโ้อนเปล่ียนแปลงทั้ง 4 โครงการ ของหมู่ท่ี 1 หมู่ท่ี 10 หมู่ท่ี 11 และหมู่ท่ี 3 โปรดยกมือครับ 

ท่ีประชุม - มีมติรับรองบนัทึกรายงานการประชุมดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท์ 
 (เห็นชอบ 13 เสียง /งดออกเสียง 1 เสียง) 

ระเบียบวาระท่ี 5           เร่ือง  การพิจารณาโอนงบประมาณประจ าปี  2567  หมวดค่าครุภณัฑท่ี์ดิน 
 (ค่าครุภณัฑ์)   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยวธีิการงบประมาณขององคก์รปกครองส่วน   
ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2563  ขอ้ 27 ขอ้  29  ขออนุมติัด าเนินการจดัซ้ือคอมพิวเตอร์ เพื่อใชใ้นกองคลงั  
เน่ืองจากมีบุคลากรเพิ่มข้ึนและตอ้งใชใ้นการดา้นพสัดุ และดา้นบญัชี 

ประธานสภาฯ ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 5 เร่ือง  การพิจารณาโอนงบประมาณประจ าปี  2567  หมวดค่าครุภณัฑท่ี์ดิน 
 (ค่าครุภณัฑ์)   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยวธีิการงบประมาณขององคก์รปกครองส่วน   
ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2563  ขอ้ 27 ขอ้  29  ขออนุมติัด าเนินการจดัซ้ือคอมพิวเตอร์ เพื่อใชใ้นกองคลงั  
เน่ืองจากมีบุคลากรเพิ่มข้ึนและตอ้งใชใ้นการดา้นพสัดุ และดา้นบญัชี เชิญเจา้หนา้ท่ีงบประมาณครับ 

เจา้หนา้ท่ี งปม. เน่ืองจากกองคลงัมีบุคลากรเพิ่มข้ึนคือ เจา้พนกังานการเงินและบญัชีช านาญงาน , เจา้พนกังานพสัดุ 
 ช านาญงาน จึงมีความจ าเป็นท่ี จะตอ้งขออนุมติัจากสภาเพื่อขอโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โดย ขอโอน 
 งบประมาณมาจาก งบบุคลากร/เงินเดือนประจ า/เงินเดือนขา้ราชการหรือพนกังาน (เงินเดือนของ ผอ. 
 กองการศึกษา)  จ  านวน  48,000.-บาท ดงัน้ี 
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- เคร่ืองคอมพิวเตอร์ประมวลผล All In One  งบประมาณ           48,000.-บาท 
(เพื่อจดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ประมวลผล แบบ All  In One จ านวน 2 เคร่ือง ๆละ 24,000.-บาท 
เป็นไปตามราคากลางและคุณลกัษณะพื้นฐานการจดัหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ประจ าปี 2566 
ของส านกังบประมาณ  ประกาศเม่ือวนัท่ี 13 มีนาคม 2566) คุณลกัษณะ ตามรายละเอียด ดงัน้ี 

 คุณลกัษณะพืน้ฐาน 
                           - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่นอ้ยกวา่ 6 แกนหลกั (6 coer) และ 12 แกนเสมือน (12 Theard)  

 และมีเทคโนโลยเีพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดใ้นกรณีท่ีตอ้งใชค้วามสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo  
 Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่นอ้ยกวา่ 3.6 GHz จ านวน 1 หน่วย 

 - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมในระดบั (Level) เดียวกนั  
 ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 8 MB 
 - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึง หรือดีกวา่ ดงัน้ี 
 1) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูบ่นแผงวงจรหลกัท่ีมีความสามารถในการใช ้
 หน่วยความจ าแยกจากหน่วยความจ าหลกัขนาดไม่นอ้ยกวา่ 2 GB 
  2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพท่ีมีความสามารถในการใชห้น่วยความจ าหลกัในการแสดงภาพ 
 ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 2 GB 
 - มีหน่วยความจ าหลกั (RAM) หรือดีกวา่ มีขนาดไม่นอ้ยกวา่ 8 GB 
 - มีหน่วยจดัเก็บขอ้มูล ชนิด SATA หรือดีกวา่ ขนาดความจุไม่นอ้ยกวา่ 1 TB หรือชนิด Solid State  
 Drive ขนาดความจุไม่นอ้ยกวา่ 250 GB จ านวน 1 หน่วย  
 - มีช่องเช่ือมระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ10/100/1000 Base-T หรือดีกวา่ จ  านวน 
 ไม่นอ้ยกวา่ 1 ช่อง 
 - มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา่ ไม่นอ้ยกวา่ 3 ช่อง 
 - มีแป้นพิมพแ์ละเมาส์ 
 - มีจอแสดงภาพในตวั และมีขนาดไม่นอ้ยกวา่ 21 น้ิว ความละเอียดแบบ FHD (1921x1080) 
 - สามารถใชง้านไดไ้ม่นอ้ยกวา่ Wi-Fi (IEEE 802.00) และ Bluetooth  
   เชิญท่านสมาชิกสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดค้รับ เชิญครับ 

นายนิวตัน์ ชยัดี ครับ เร่ืองการโอนเงิน 48,000 บาท ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรและมีประโยชน์ เห็นดว้ยครับ ขอบคุณครับ 

นายชยัเดช สาระภี ส าหรับเร่ืองการขออนุมติัโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ถา้ไม่ผดิต่อขอ้ระเบียบ กระผมก็ขอสนบัสนุนครับ 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมอีกมั้ยครับ ถา้ไม่มีผมจะขอมตินะครับ สมาชิกท่านใดเห็นควร 
 เห็นชอบใหโ้อนงบประมาณปี 2567 ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในการจดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดย ขอโอน 
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 งบประมาณมาจาก งบบุคลากร/เงินเดือนประจ า/เงินเดือนขา้ราชการหรือพนกังาน (เงินเดือนของ ผอ. 

 กองการศึกษา)  จ  านวน  48,000.-บาท โปรดยกมือครับ 

ท่ีประชุม  - มีมติรับรองบนัทึกรายงานการประชุมดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท์               
 (เห็นชอบ 13 เสียง /งดออกเสียง 1 เสียง) 

ระเบียบวาระท่ี 6              เร่ือง อ่ืนๆ 
                               - การฝึกอบรมเยาวชนตา้นยาเสพติด 15-16 ก.พ. 67 ณ สวนสัตวเ์ขาสวนกวาง 
                               - การฝึกอบรม อปพร.(หลกัสูตรจดัตั้ง)  21-25 ก.พ. 67 ณ อบต.โจดหนองแก 
                               - อ่ืนๆ 

ประธานสภาฯ  ก็ขอขอบคุณท่านสมาชิกท่ีใหค้วามเห็นชอบในการโอนงบตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เพื่อจดัซ้ือครุภณัฑ์ 
  คอมพิวเตอร์เพื่อใชใ้นการปฏิบติัราชการ ครับ ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 6 เร่ือง อ่ืนๆ  
 เชิญฝ่ายบริหารครับ 

นายวชัระ พิศาลา  ช้ีแจงเพิ่มเติม ครับ เร่ือง การท าถนนลงยางเพื่อปรับปรุงถนนเบ้ืองตน้ ทั้ง 14 หมู่บา้น ติดตามเร่ือง 
 ทางหลวงชนบท รถน่าจะมาภายในสัปดาห์หนา้ ขอฝากฝ่ายปกครองประชาสัมพนัธ์ใหพ้ี่นอ้งประชาชน 
 ทราบดว้ย น่าจะไดด้ าเนินการเร็วๆน้ี ขอบคุณครับ 

เลขานุการสภาฯ   ขอแจง้สมาชิกทุกท่าน ส าหรับโครงการท่ีด าเนินการแลว้ คือระบบประปาของ หมู่ท่ี 7 และปูแอส 
 ฟันติก ของหมู่ท่ี 6 ส่วนตามแผนท่ีวางไว ้เป็นโครงการประปาหอถงัสูง ทั้ง 3 หมู่บา้น ท าสัญญา 
 เรียบร้อย แลว้ คือ หมู่ท่ี 4 หมู่ท่ี 9 และหมู่ท่ี 14  ส่วนในช่วงเดือน กุมภาพนัธ์ ก็จะเป็นงานวางท่อ 
 ระบายน ้าและงานก่อสร้างร่องระบายน ้า ของหมู่ท่ี 1 และมีอีก 3 โครงการท่ีขอโอนเปล่ียนแปลง ครับ  
  - ส่วนในเร่ืองการฝึกอบรมเยาวชนตา้นยาเสพติด ณ สวนสัตวเ์ขาสวนกวาง ระหวา่งวนัท่ี 15-16  
 กุมภาพนัธ์ 2567 จ านวน 223 คน  

 - เร่ืองการฝึกอบรม อปพร.(หลกัสูตรจดัตั้ง)  ณ อบต.โจดหนองแก ระหวา่งวนัท่ี 21-25 กุมภาพนัธ์  
 2567 เน่ืองจากมาไม่ครบ จึงไดจ้ดัอบรมใหม่ โดยไป - กลบั 
 - เรียนเชิญท่านสมาชิกทุกท่านร่วมงานธารากาชาด โดยใส่เส้ือแดงกิจการสภาฯ  
 - แจง้สมาชิกทุกท่านเร่ือง การเขา้ร่วมอบรมสมาชิกสภาฯ ในรุ่นท่ี 5 ท่ีจงัหวดัอุบลราชธานี ระหวา่ง 
 วนัท่ี 1-3 มีนาคม 2567 เก่ียวกบัเร่ืองงบประมาณ การใชจ่้ายเงินสะสม ดา้นงานพสัดุ การช่วยเหลือ 
 พี่นอ้งประชาชนตามอ านาจหนา้ท่ี เป็นการอบรมเพื่อน ามาปรับปรุงเพื่อใหเ้กิดประโยชน์แก่พี่นอ้ง 
 ประชาชน ของพวกเราครับ 

นายนิวตัน์ ชยัดี  ผมอยากขอสอบถามเร่ือง เงินอุดหนุนเฉพาะกิจครับ ขอบคุณครับ 

นางค าจนัทร์ แสนสุข  ขอสอบถามเร่ืองฝาตะแกรงท่ีช ารุด ส่วนเร่ืองท่ีด าเนินการเสร็จแลว้ก็ขอขอบคุณค่ะ 

นายชยัเดช สาระภี  ผมขอขอบคุณทางฝ่ายบริหาร ท่ีเอายางไปลงใหแ้ลว้ ขอบคุณครับ 
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เจา้หนา้ท่ี งปม. ส าหรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ตอนน้ี ตอนน้ีรอกรมจดัสรรเงิน ส่วนในปี 2568 ขอไปแลว้ คือโครงการ 
 ก่อสร้างอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก รถบรรทุกขยะ และถนน คสล. จงัหวดัใหค้วามเห็นชอบแลว้  
 รอกรมฯอนุมติั ส่วนเร่ืองตะแกรง ท่านนายกไดม้อบนโยบาย ใหท้างกองช่างออกส ารวจ วา่ช ารุด 
 จ านวนเท่าไหร่ จะไดด้ าเนินการและซ่อมแซมตามล าดบัต่อไป 

นายนิวตัน์ ชยัดี  ผมขอฝากเร่ืองการจะด าเนินการปรับปรุง ช่วงน้ีเป็นช่วงผลผลิตทางการเกษตร ก าลงัออก เกรงวา่จะ 
 เกิดปัญหาในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรครับ ขอบคุณครับ 

นายจิรวฒัน์ ข่าขนัมาลี ส าหรับเร่ือง การตดัตน้ไมท่ี้ใกลส้ายไฟ  ขอฝากฝ่ายบริหารติดตามดว้ยครับ  

นายบวั กา้นค า ครับ ส าหรับเบ้ืองตน้ แจง้ทางหน่วยงานป้องกนัแลว้ แต่ทางทีมงานป้องกนัติดภารกิจ ตดัตน้ไม ้ 
 ท่ี อบต. ครับ ส่วนการด าเนินงานของทางหลวงชนบท ฝากท่านสมาชิกฯและผูน้ าหมู่บา้น ใหร้ะวงั 
 เร่ือง ท่อน ้าประปาของหมู่บา้นดว้ย อาจจะเกิดความเสียหายได ้

เลขานุการสภาฯ ขอเพิ่มเติมครับ เร่ืองตดัก่ิงไม ้ฝากประสานการไฟฟ้าดว้ยครับ กรณีท่ีอยูใ่กลส้ายไฟฟ้า ถา้หากเกิด 
 ปัญหาหรือความเสียหาย การไฟฟ้าจะโทษเราได ้ แต่ถา้ปกติทัว่ไปถา้หากไม่ใกลแ้นวสายไฟ  
 ทางหน่วยงานป้องกนัฯ ก็สามารถด าเนินการตดัไดเ้ลยครับ 

ประธานสภาฯ ส าหรับท่ีท่านรอง กล่าวถึงเร่ืองท่อน ้าประปา ก็จะไดป้ระสานกบัทางฝ่ายปกครองอีกคร้ัง ซ่ึงเป็นท่อ 
 ส่งน ้าใหก้บัพี่นอ้งประชาชน หมู่ท่ี 14 ใชน้ ้าเพื่ออุปโภคอยูด่ว้ย ครับ  

ปลดั อบต. ในวนัท่ี 8 กุมภาพนัธ์ น้ีช่วงบ่าย จะมีการแสดงบนเวทีกลาง เวลา 16.30 น. ซ่ึงตวัแทนของต าบล 
 โจดหนองแก คือหมู่ท่ี 2 ส่วนวนัท่ี 9 กุมภาพนัธ์ จะมีการประกวดซุม้เศรษฐกิจพอเพียง เร่ิมเวลา 
 ประมาณ 9.30 น. ฝากทุกท่านช่วยไปใหก้ าลงัใจซุม้ อบต.โจดหนองแก เราดว้ยครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ              ครับ ฝากท่านสมาชิกทุกท่าน เยน็วนัท่ี 8 ก.พ. ใส่เส้ือแดงกิจการสภา ไปร่วมใหก้ าลงัใจกนั  
 พร้อมกบัทีมงานฝ่ายปกครอง มีสมาชิกท่านใดตอ้งการจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับ 

ท่ีประชุม                      -  ไม่มี 
ประธานสภาฯ             - ครับ เราไดป้ระชุมกนัครบทุกวาระแลว้ และหากไม่มีสมาชิกทา่นใดตอ้งการสอบถามเพิ่มเติม 
 ผมขอปิดการประชุมครับ 

 - ปิดประชุมเวลา 15.00 น.                                            
 

.............................................................................. 
 
                                    (ลงช่ือ).....สมพงษ ์มะธิปิไข.....ผูจ้ดบนัทึกรายงานการประชุม 
                                                     (นายสมพงษ ์ มะธิปิไข) 
                                                        เจา้พนกังานธุรการปฏิบติังาน 
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                                (ลงช่ือ).....เกษม ศรีล าดวน..ผูต้รวจบนัทึกรายงานการประชุม 
                                                     (นายเกษม   ศรีล าดวน) 
                                  เลขานุการสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก 
 
                                                                         (ลงช่ือ)........ส าอาง ตุมา....ผูรั้บรองบนัทึก 
 ( นายส าอาง     ตุมา  ) 
                                  ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ไดด้ าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยขอ้บงัคบัการประชุมสภา
ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2547  แกไ้ขเพิ่มเติมถึง (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2565  ขอ้ 104  เรียบร้อยแลว้ 
 
                                   (ลงช่ือ)......อภญัญา เล่ห์กล...... 
 (นางอภญัญา    เล่ห์กล) 
                                         ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
                                     (ลงช่ือ).......อิทธิวตัร หลา้โคตร.... 
 (นายอิทธิวตัร   หลา้โคตร) 
                                         กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
                                    (ลงช่ือ)......ส าอาง ตุมา... 
 (นายส าอาง     ตุมา) 
                                    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 


